

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021



THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19

TỈNH ỦY TRÁI VĨNH

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 350

Ngày: 10/5/2021

Chuyển: 984

Chiều ngày 04 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến kết luận như sau:

1. Ngay khi xuất hiện ca lây nhiễm cộng đồng tại Hà Nam, toàn bộ hệ thống, đặc biệt các lực lượng phòng chống dịch tại nhiều địa phương đã tập trung truy vết, cách ly, khoanh vùng, vì vậy, mặc dù tình hình còn rất phức tạp, những ngày tới có thể thêm một số chùm ca bệnh, nhưng cơ bản đến nay vẫn đang được kiểm soát.

2. Đợt dịch này có nhiều yếu tố phức tạp hơn, vì có dấu hiệu đã có mầm bệnh trong cộng đồng, trong khi tiếp tục đón người nhập cảnh và không ngoại trừ nhập cảnh trái phép từ các nước đang có dịch. Hơn nữa, đã xuất hiện biến chủng vi rút mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và nặng hơn. Chúng ta cần phải quyết tâm cao hơn, đặc biệt không để dịch bệnh thâm thấu từ người nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh tấn công chúng ta từ cả 2 mũi.

3. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 27 tháng 4 năm 2021, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã yêu cầu các Bộ (Y tế, Quốc phòng) rà soát, sẵn sàng phương án, kịch bản đối phó trong trường hợp có 30 nghìn người nhiễm để chủ động chuẩn bị các điều kiện cách ly, xét nghiệm, điều trị, ... nhất thiết không để bị động và quan trọng phải chủ động phòng, chống dịch không để tình huống, kịch bản đó xảy ra.

4. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, hai Bộ: Y tế, Quốc phòng đã rà soát các trung tâm cách ly của quân đội, dân sự, rà soát toàn bộ quy trình cách ly, bàn giao người hoàn thành giữa trung tâm cách ly và địa phương nơi người hoàn thành cách ly lưu trú hoặc làm việc.

Qua kiểm tra, rà soát, cho thấy: các quy định, quy trình đã đầy đủ. Tuy nhiên, vừa qua, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình mà Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế đã hướng dẫn, dẫn đến đợt bùng phát này.